



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๖๗๗๐

E-mail: np_13phrae@hotmail.com

ที่ ทส ๐๙๒๓.๖/ ๖๕๕๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่าย จากเงินนอกงบประมาณ (เงินอุทยานแห่งชาติ)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการทุกพื้นที่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัด

หัวหน้าวนอุทยานทุกแห่งในสังกัด

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ขอส่งสำเนาประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่าย จากเงินนอกงบประมาณ (เงินอุทยานแห่งชาติ) ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายปัญญา เนื่องจกจ้อย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

สำเนา

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จากเงินนอกงบประมาณ (เงินอุทยานแห่งชาติ)

ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จากเงินนอกงบประมาณ (เงินอุทยานแห่งชาติ) เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบ

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป เมื่อมีอัตราว่างที่จะจัดจ้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) โดยส่วนอุทยานแห่งชาติ จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างตามลำดับที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบ

๔. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีข้างต้น ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) ปัญญา เนื่องจากจ้อย

(นายปัญญา เนื่องจากจ้อย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ

แบบท้ายประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๑	๐๘	นางสาว	จุฬารัตน์	ป่าหวาย	
๒	๐๕	นางสาว	สุทธิดา	มีปัญญา	สำรองอันดับ ๑
๓	๐๙	นาย	สิทธิศักดิ์	ชาวเพชร	สำรองอันดับ ๒
๔	๐๓	นาย	อภิชัย	แก้ววิเชียร	สำรองอันดับ ๓
๕	๐๒	นางสาว	กรวรรณ	ถิ่นพิทยานุรัตน์	สำรองอันดับ ๔
๖	๐๖	นางสาว	ณัฐปวีร์	เป็ยงใจ	สำรองอันดับ ๕